



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ ๓๕๖๑

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ
ว ๑๗/๒๕๕๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ส่วนที่สุต ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากดำรงตำแหน่งครู
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สามารถยื่นขอรับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ได้ ๑ ครั้ง เพียงวิทยฐานะเดียว ภายในระยะเวลา ๑ ปี ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.
กำหนด นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณากรณีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
จึงมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
ที่จะขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ อยู่ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
และได้ยื่นคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ถึงส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
หากส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ แล้ว และมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

๒. ให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู ที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)
ถึงส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

/สำหรับ...

สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ที่ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ถึงส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และก่อนที่จะเกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิงศักดิ์ สุวรรณรงค์)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๕